

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG
Số: 504/2016/ACM-CV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2016.

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty
- Nhà đầu tư.

Lời đầu tiên thay mặt Ban Lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường xin gửi lời chào đến các Anh/Chị Cổ đông và nhà đầu tư đã tin tưởng gửi trọn niềm tin, đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian khó khăn qua.

Công ty đã trải qua bao khó khăn từ ngày đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Nhà máy và phát triển cho đến ngày nay đã là cả một nỗ lực phấn đấu hết mình của Ban lãnh đạo, tập thể CBNV Công ty. Và đến hôm nay mọi khó khăn, tổn thất cũng dần qua đi và chuẩn bị cho một bước nhảy vọt của Công ty trong sản xuất dựa trên nền tảng vững chắc của quy trình hệ thống nước xả thải hoạt động tuần hoàn luôn đảm bảo cho Nhà máy hoạt động hết công suất.

Trải qua nhiều tháng dừng hoạt động, đến nay Công ty đã tập trung mọi nguồn lực sẵn sàng cho việc tái hoạt động sản xuất trở lại trong tháng 11- 2016 của Nhà máy.

Niềm vui hoạt động sản xuất trở lại đã được nhân đôi khi ngày 10/10/2016 Công ty đã nhận Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng gốc xã Minh Phong, Sa Lý thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Giấy phép số 583/QĐ-UBND do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang cấp ngày 04/10/2016.

+Diện tích khu vực 64ha.

+Thời hạn thăm dò và hoàn thành thủ tục: 08 tháng kể từ ngày nhận Giấy phép thăm dò.

+Chi phí thăm dò bằng nguồn vốn tự có của Công ty.

Công ty đã và đang nỗ lực triển khai dự án thăm dò khoáng sản mỏ Vàng gốc xã Minh, Sa Lý. Để sớm đưa dự án vào hoạt động khai thác.

Với những tồn tại khó khăn của Công ty đã khắc phục trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự động viên, quan tâm, và tiếp tục đồng hành của các Quý Cổ đông, Nhà đầu tư để Công ty thực sự khẳng định được vị thế của mình trên thị trường khoáng sản trong nước và quốc tế.

Một lần nữa, Chúc toàn thể Quý Cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, an khang thịnh vượng.

Trân trọng.!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Thủy Hạnh